

## คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรี ระดับ 6

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงเทคนิคและทฤษฎีหรือมีความซับซ้อนหรือหลากหลาย มีทักษะในการใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน มีทักษะในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ในวิชาชีพเสริมสวยที่ทำการสอน

ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพเสริมสวยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม

มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร

และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรมแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เรื่องสารเคมี

และเคมีภัณฑ์สำหรับการทำผม สามารถแก้ไขปัญหาผมเสียในรูปแบบต่าง ๆ ได้

มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ สุขอนามัยและความปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เส้นผม

โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี การออกแบบทรงผมสตรี

วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชา

สามารถกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ วางแผนการฝึกอบรม

เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเอกสารและสื่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรม

สามารถสอนหรือฝึกอบรมรวมทั้งประเมินผลการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี ตัดผม ยืดผม

การออกแบบทรงผมสตรี

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่คุณวุฒิ

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอนทำผมบุรุษไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 5 หรือเทียบเท่า มาแล้ว

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

### หมายเหตุ

N/A

### หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

21201	HDS-JFBV-307B	วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำผมสตรี
21202	HDS-DPIF-308B	จัดทำหลักสูตรรายวิชาการอบรมการทำผมสตรี
21203	HDS-AEPD-309B	กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมการทำผมสตรี
21204	HDS-RLML-310B	จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมทำผมสตรี
21205	HDS-FTJF-311B	วางแผนการฝึกอบรมทำผมสตรี

21206	HDS-LNIW-312B	ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมทำผมสตรี
21207	HDS-EMQU-313B	ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมทำผมสตรี
21208	HDS-GQVE-314B	วัดผลและประเมินผลการฝึกอบรมทำผมสตรี

**องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล**